

Sắp xếp mạng lưới trường lớp đáp ứng yêu cầu phát triển

Quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Sau 6 năm thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp theo Kế hoạch số 45-KH/UBND, ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh, đến nay, các cơ sở giáo dục đã chủ động trong việc căn chỉnh, sắp xếp, bố trí đội ngũ, phân công lao động trong đơn vị; khắc phục được một phần tình trạng dạy chéo ban, thiếu giáo viên ở một số môn học chung. Đặc biệt, chất lượng giáo dục ổn định, từng bước được nâng lên, bảo đảm mục tiêu giáo dục.

Kiểm toàn mạng lưới trường lớp

Thời điểm năm 2018, khi tỉnh có chủ trương sáp nhập các trường tiểu học, THCS có quy mô nhỏ trên cùng địa bàn thành trường liên cấp, không ít những khó khăn, bất cập đặt ra đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Đông Hưng là một trong những huyện có nhiều kinh nghiệm trong công tác sáp nhập trường học bởi trước đó, huyện đã có đến 6 trường THCS liên cấp. Ông Trần Đức Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Từ năm 2002 đến nay, huyện duy trì ổn định mô hình

trường THCS liên xã. Đây là mô hình phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương, tháo gỡ những khó khăn căn bản trong dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Thành công trong xây dựng mô hình trường THCS liên xã ở huyện chính là nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương sáp nhập trường học. Hơn nữa, huyện không tổ chức sáp nhập ở tất cả các xã trên địa bàn mà chỉ thực hiện trên cơ sở điều kiện cụ thể của mỗi địa phương như có giao thông thuận lợi, học sinh di chuyển đến trường trong bán kính không quá xa, bố trí được quỹ đất xây dựng một điểm trường và trên hết vẫn là sự chung tay, hưởng ứng của đông đảo người dân. Nhờ đó, khi thực hiện Kế hoạch số 45-KH/UBND của UBND tỉnh, huyện có nhiều thuận lợi khi sáp nhập 23 trường tiểu học và 20 trường THCS quy mô nhỏ ở 23 xã để thành lập 23 trường tiểu học và THCS, giảm 20 trường. Đến nay, toàn huyện có 108 trường ở 3 cấp học.

Theo thống kê của ngành giáo dục, trước khi thực hiện Kế hoạch số 45-KH/UBND, trên địa bàn tỉnh có 906 trường mầm non, phổ thông; trong đó có 305 trường mầm non, 295 trường tiểu học, 267 trường THCS và 39 trường THPT. Khó khăn lớn nhất của các địa phương đó là nhiều cơ sở giáo dục có nhiều

điểm trường, đặc biệt là cấp học mầm non; nhiều trường có quy mô số lớp/trường nhỏ; tình trạng thừa thiếu giáo viên xuất hiện ở hầu hết các trường THCS có quy mô nhỏ. Sau 6 năm thực hiện Kế hoạch số 45-KH/UBND, đến nay toàn tỉnh còn 736 trường mầm non, trường phổ thông, giảm 180 trường công lập; thành lập mới 5 trường mầm non tư thục và 1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, 1 Trường Tiểu học, THCS, THPT Quách Đình Bảo (thành phố Thái Bình). Trong số trên có 167 trường tiểu học và THCS thành lập mới trên cơ sở sáp nhập các trường tiểu học và trường THCS có quy mô nhỏ trên cùng địa bàn.

Ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Một trong những bài toán khó nhất sau sáp nhập là sắp xếp đội ngũ nhà giáo, vì vậy ngành giáo dục đã phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên đến đơn vị khác không thuộc các trường liên cấp. Sau 3 năm sáp nhập, toàn ngành giảm 466 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 195 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động luân chuyển đến đơn vị khác; 129 cán bộ, giáo viên, nhân viên tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/



Trường Tiểu học và THCS Đông Động (Đông Hưng) tổ chức sân chơi rung chuông vàng.

NĐ-CP; 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên bố trí làm công việc khác hoặc xin nghỉ việc. Giáo viên thực hiện các hoạt động giáo dục, dạy học được các đơn vị bố trí linh hoạt giữa các cấp học, bảo đảm việc phân công giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Đặc biệt, đã tận dụng được giáo viên giảng dạy ở các môn chung như: Tiếng Anh, Tin học, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, góp phần giải quyết khó khăn về việc thiếu giáo viên. Theo đánh giá, ngành giáo dục đã giảm 19,2% đơn vị sự nghiệp công lập, vượt 9,2% so với mục tiêu Kế hoạch số 45-KH/UBND đề ra.

Vấn còn những khó khăn

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/UBND, huyện Kiến Xương

đã thực hiện sáp nhập 2 trường mầm non; 29 trường tiểu học với 29 trường THCS thành 29 trường tiểu học và THCS. Đến nay, toàn huyện có 82 trường học ở cả 3 cấp học, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, sử dụng hiệu quả. Thực tế cho thấy, việc sáp nhập trường học đã góp phần giảm số lượng cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học; tinh gọn bộ máy, giảm chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần cải cách chính sách tiền lương. Các cơ sở giáo dục đã chủ động trong việc căn chỉnh, sắp xếp, bố trí đội ngũ, phân công lao động trong đơn vị, khắc phục được một phần tình trạng dạy chéo ban, thiếu giáo viên ở một số môn học chung. Chất lượng giáo dục sau 6 năm sáp nhập ổn định, từng

bước được nâng lên, bảo đảm mục tiêu giáo dục. Tuy nhiên hiện nay, nhiều đơn vị vẫn gặp không ít khó khăn. Ông Hoàng Tiến Mạnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chia sẻ: Sau sáp nhập, công tác quản lý, điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động của hiệu trưởng, thực hiện nhiệm vụ của nhân viên có khối lượng công việc nhiều hơn, đặc biệt là những trường có 2 điểm trường cách xa nhau. Ngoài ra, hạng trường thay đổi nhưng phụ cấp chức vụ, trách nhiệm chưa được điều chỉnh kịp thời khiến một bộ phận cán bộ, giáo viên bị ảnh hưởng về mặt tâm lý.

Thông tin về những hạn chế, vướng mắc ở thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Toàn tỉnh vẫn

còn 111 trường mầm non có 2 điểm trường trở lên; 28 trường tiểu học có 2 điểm trường; 53 trường tiểu học và THCS có 2 điểm trường. Một số đơn vị có 2 điểm trường cách xa nhau, giao thông giữa các điểm trường không thuận lợi, việc đưa các điểm trường về chung một địa điểm chưa thực hiện được do địa phương chưa bố trí được quỹ đất, khó khăn về kinh phí đầu tư. Đối với trường liên cấp, thiếu sự gắn kết các hoạt động giáo dục; công tác quản lý, điều hành, tổ chức triển khai các hoạt động của hiệu trưởng, thực hiện nhiệm vụ của nhân viên có khối lượng công việc nhiều hơn, đặc biệt là những trường có 2 điểm trường cách xa nhau. Cùng với đó, hạng trường thay đổi nhưng phụ cấp chức vụ, trách nhiệm chưa được điều chỉnh kịp thời. Nguyên nhân do chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là về tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp xếp; cơ chế tài chính; các định mức kinh tế, kỹ thuật liên quan chưa được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và đồng bộ.

Để từng bước khắc phục những khó khăn trên, thời gian tới, ngành giáo dục tiếp tục tổ chức rà soát, tham mưu với tỉnh trong xây dựng kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường, lớp sau khi hoàn thành sáp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và nhân dân; tăng cường sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

ĐANG ANH

Tình yêu lớn từ những hành động nhỏ

"Tôi yêu Tổ quốc tôi" là phong trào được hội liên hiệp thanh niên các cấp triển khai từ năm 2014, qua đó lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ý nghĩa, chứng tỏ tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Yêu nước từ những điều bình dị

Buổi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại xã Đông Vinh (Đông Hưng), ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại trụ sở UBND xã để được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn và thực hiện quy trình khám bệnh. Vừa được khám sàng lọc, ông Lê Văn Kiểm, bệnh binh, 77 tuổi, thôn Văn Ông Trung, xã Đông Vinh khoe các chỉ số đều ổn định. Ông được bác sĩ tư vấn tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe thật tốt. Ông cho biết: Tôi đến sớm nhưng không phải chờ lâu. Bác sĩ trẻ khám rất kỹ, rất nhiệt tình với người dân.

Bác sĩ Bùi Công Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại các địa phương là hoạt động ý nghĩa của Đoàn Thanh niên Bệnh viện, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Hoạt động này được Đoàn Thanh niên Bệnh viện tổ chức thường xuyên trong nhiều năm qua; luôn được Ban Giám đốc, Cầu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để triển khai. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các chương trình khám bệnh tình nguyện để có thêm nhiều người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khi đoàn viên, thanh niên các cơ quan, doanh nghiệp, trường học thể hiện tinh yêu Tổ quốc thông qua các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thì tại các địa phương, nhiều thanh niên đã thể hiện tinh yêu Tổ quốc bằng ý chí tự lực tự cường, nỗ lực của bản thân và sự đồng hành của tổ chức đoàn, hội các cấp, đã có hàng nghìn mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Điểm nổi bật của các mô hình này là khai thác tối đa điều kiện sẵn có ở địa phương, mỗi thanh niên có sự sáng tạo, đổi mới để nâng cao năng suất lao động, giá trị sản phẩm, tạo



Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh miễn phí cho người dân xã Đông Vinh (Đông Hưng).

việc làm ổn định cho nhiều lao động. Anh Nguyễn Văn Luân, thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) là một trong số đó. Hiện nay, Công ty của anh liên kết với 10 hợp tác xã, hơn 300 gia đình cấy lúa khoảng 1.000ha; bán thóc, gạo cho hơn 1.000 công ty, đại lý, doanh nghiệp mỗi năm từ 50 - 60 tỷ đồng. Các loại máy khí mua về lắp đặt trong Công ty, anh Luân cải tiến để phù hợp với tình hình thực tế.

Lợi nhuận thu được, anh tái đầu tư với mong muốn các hợp tác xã, bà con nông dân yên tâm về khâu phơi, tiêu thụ thóc, gạo. Mô hình kinh tế này đang tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/người/tháng. Anh Luân chia sẻ: Tôi có được như ngày hôm nay cũng là nhờ được học tập, có môi trường đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên; phối hợp với các ngành tăng cường định hướng dư luận thanh niên; tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, đấu

tranh với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, qua đó, giúp mỗi hội viên, đoàn viên, thanh niên thêm hiểu, thêm yêu Tổ quốc và có những việc làm thiết thực, ý nghĩa vì quê hương, đất nước.

Tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được Hội LHTN tỉnh triển khai tập trung vào các nhóm nội dung: Thanh niên yêu nước, bản lĩnh; thanh niên sống đẹp, sống có ích; thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp; thanh niên tình nguyện vì cộng đồng; thanh niên khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế. Tùy vào tình hình thực tế tại mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị mà mỗi cấp bộ hội triển khai các hoạt động phù hợp, đáp ứng nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị cũng như phù hợp với năng lực, sở trường, điều kiện của mỗi thanh niên và nhu cầu của xã hội. Anh Vũ Mạnh Hoàng, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố Thái Bình cho biết: Các cấp bộ đoàn, hội cũng đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên; phối hợp với các ngành tăng cường định hướng dư luận thanh niên; tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, đấu



Thanh niên tham gia cứng hóa vỉa hè tại xã Trung An (Vũ Thư).

tranh với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, qua đó, giúp mỗi hội viên, đoàn viên, thanh niên thêm hiểu, thêm yêu Tổ quốc và có những việc làm thiết thực, ý nghĩa vì quê hương, đất nước.

Theo anh Nguyễn Bá Cát, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh: Phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là lời hiệu triệu thanh niên yêu nước. Từ chỉ đạo của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trở thành phong trào trọng tâm của công tác hội các đơn vị. Phong trào có sức lan tỏa, cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể như: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, nghị lực; trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội... Với những giải pháp trọng tâm gắn gũi, thiết thực, phong trào đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo động lực thúc đẩy thanh niên phát triển, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, thanh niên trong tỉnh đã góp sức thực hiện hơn 1.000 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; trao tặng 20.450 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già khó khăn; trao 26.740 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó; phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 40.000 người. Thái Bình hiện có 1 Cầu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp, 1 Cầu lạc bộ Lương Định Của trực thuộc Hội LHTN tỉnh; 8 cầu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cấp xã; hơn 1.000 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi. Các cấp hội đã hỗ trợ 250 thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Toàn tỉnh có 216 cầu lạc bộ tiếng Anh với hơn 9.000 thành viên. Các cấp hội đã tuyên dương 1.120 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, cùng nhiều gương thanh niên sống đẹp, sống có ích.

Anh Nguyễn Bá Cát cho biết thêm: Những số liệu, gương điển hình trong phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là minh chứng sinh động, cụ thể nhất cho sự phát triển, trưởng thành của thanh niên Thái Bình và đây tiếp tục là phong trào trọng tâm của công tác hội và phong trào thanh niên trong giai đoạn tới.

QUAN PHƯƠNG

QUYNH PHỤ Dịch chuyển 251 cột điện để triển khai các dự án giao thông



Điện lực Quỳnh Phụ tổ chức di dời cột điện tại xã Quỳnh Mỹ.

Huyện Quỳnh Phụ hiện đang triển khai nhiều dự án giao thông. Quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) để mở rộng đường có nhiều cột điện cần phải dịch chuyển.

Theo thống kê, từ năm 2023 đến nay, huyện đã dịch chuyển 251 cột điện để tạo mặt bằng sạch thi công các dự án giao thông. Để việc dịch chuyển cột điện thuận lợi, ngoài nhiệm vụ của Điện lực Quỳnh Phụ, UBND huyện chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công các tuyến đường phối hợp và hỗ trợ ngành điện về nhân lực và phương tiện trong việc dịch chuyển. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân đồng thuận, cùng hỗ trợ trong công tác GPMB. Nhờ đó, nhiều dự án được GPMB nhanh, tạo thuận lợi cho thi công, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

NGUYỄN CƯỜNG

Trao gà giống cho hội viên phụ nữ



Sáng ngày 29/7, Đồn Biên phòng Trà Lý phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thái Thụy và Công ty TNHH Đông Hưng tổ chức trao tặng 4.000 gà giống cho 140 hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Thái Thượng, trị giá hơn 30 triệu đồng. Đồn Biên phòng Trà Lý hỗ trợ kinh phí mua thức ăn chăn nuôi và trao tặng tay hội viên phụ nữ.

Việc hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi cho hội viên phụ nữ nhằm khích lệ, động viên chị em giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đồng thời gắn kết tình cảm quân dân ngày càng bền chặt.

TIẾN DAT